

Số: 1661/SKHĐT-NV

Đồng Tháp, ngày 23 tháng 6 năm 2022

V/v báo cáo hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và đề xuất nhu cầu bổ sung dự toán, kế hoạch đầu tư công năm 2022 (lần 2)

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Căn cứ Công văn số 450/TTg-KTTH ngày 25/5/2022 của Thủ Tướng Chính phủ về việc thông báo danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (sau đây gọi tắt là Công văn số 450/TTg-KTTH);

Căn cứ Công điện số 06/CĐ-BKHĐT ngày 14/6/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và đề xuất nhu cầu bổ sung dự toán, kế hoạch đầu tư công năm 2022;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND Tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tại Công văn số 613/VPUBND-ĐT XD ngày 16/6/2022 của Văn phòng UBND Tỉnh về việc khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và đề xuất bổ sung dự toán kế hoạch đầu tư công năm 2022.

Qua rà soát, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo những nội dung chính như sau:

I. Tình hình thực hiện chế độ báo cáo.

1. Ngày 31/5/2022, UBND tỉnh Đồng Tháp có Văn bản số 193/UBND-ĐT XD, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đề xuất nhu cầu bổ sung dự toán và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2022.

2. Thực hiện Công điện số 06/CĐ-BKHĐT ngày 14/6/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và đề xuất nhu cầu bổ sung dự toán, kế hoạch đầu tư công năm 2022.

Ngày 22/6/2022 UBND Tỉnh đã có Công văn số 219/UBND-ĐT XD, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và đề xuất bổ sung dự toán kế hoạch đầu tư công năm 2022.

Qua rà soát và nhập số liệu trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên mạng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trong đó, yêu cầu địa phương bổ sung bằng văn bản phần vốn đối ứng của địa phương thực hiện các dự án đã được Thủ tướng Chính phủ thông báo tại Công văn số 450/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ.

II. Ý kiến đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Để hoàn thiện thủ tục đầu tư và nhập số liệu trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên mạng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo văn bản của UBND Tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và đề xuất nhu cầu bổ sung dự toán, kế hoạch đầu tư công năm 2022 (lần 2).

(dự thảo văn bản của UBND Tỉnh – gửi kèm theo)

Kính trình UBND Tỉnh xem xét, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư⁽¹⁾./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BGĐ Sở;
- Lưu: VT, NV.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Văn Cẩn

⁽¹⁾. Trước ngày 25/6/2022.